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บทที่ 4   
การสอบถามข้อมูล  

( Asking for information ) 
 

การสอบถามข้อมูล ( Asking for Information ) 
 

ที่เราเห็นกันบ่อย ๆ ก็คงหนีไม่พ้น  
what, who, when, where, why, how, whose, which, whom 
ประโยคคําถาม (Question)   ประโยคคําถามในภาษาอังกฤษมี 2 แบบ  

  1. การตั้งคําถามเพ่ือให้ได้คําตอบว่า ใช่หรือไม่ (yes / no question)   

  2. การตั้งคําถามเพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีเจาะจงว่าใคร (who), อะไร (what),  

เมื่อไหร่ (when), ทําไม (why) และอย่างไร (how) 

โดยคําถามประเภทนี้มักขึ้นต้นคําบอกคําถามด้วย wh –  

เราจึงเรียกว่าคําถามประเภทนี้ว่า Wh – question        
การสร้างประโยคคําถามเพ่ือคําตอบว่า  ใช่หรือไม่ใช่  (Yes / No question)   

ใน Present Continuous Tense  ย้ายกริยาช่วย (verb to be / is / am /are )                                 

ไปไว้หน้าประโยค แล้วเติมแสดงคําถามลงไป 

ประโยคบอกเล่า ประโยคคําถามแบบให้ตอบวา่ ใช่ / ไม่ใช ่ ประโยคคําถามที่ขึ้นตน้ด้วย  Wh- 

I am drinking. Am I drinking? What am I drinking? 

You are crying. Are you crying? Why are you crying? 

He is going. Is he going? Where is he going? 

She is leaving. Is she leaving? When is she leaving? 

It is sleeping. Is it sleeping? Where is it sleeping? 

We are sitting. Are we sitting? When are we sitting? 

They aretalking. Are they talking? Why are they talking? 

      กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ  ให้ใส่คําบอกคําถามไว้ข้างหน้าประโยคคําถามแบบ Yes / No โดยให้คิดว่า ถ้าเราไม่ใส่คําบอก
คําถามให้แน่นอนลงไป ผู้ตอบก็จะตอบแค่ ใช่หรือไม่ใช่ แต่ถ้าเราใส่คําบอกคําถาม  เช่น  ใคร (who), อะไร 
(what),  เมื่อไหร่ (when), ที่ไหน (where), ทําไม (Why)  และอย่างไร (how)  ไว้แล้ว ผู้ตอบจะต้องให้ตรงกับคําบอก
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คําถาม  ดังนั้น ความแตกต่างเรื่องการสร้างประโยคคําถามทั้งสองแบบนี้อยู่ที่แบบหนึ่ง ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติม(ข้อมูลที่
ต้องการทราบ)ในคําถาม ในขณะทีอี่กแบบหนึ่งมีรายละเอียดเพ่ิมเติมในคําถาม 

  Who   

1. Who มีความหมายว่า “ใคร” เป็นบุรุษสรรพนาม                   ( 
Pronoun ) อย่างเดียว ใช้ขึ้นต้นประโยคคําถามเมื่อต้องการทราบว่าใครหรือ
คนใด ทําหน้าที่เป็นประธาน (subject) เสมอ                รูปกริยาของ
ประธาน ที่เป็น who จะใช้เอกพจน์หรือพหูพจน์ก็ได้ และคําตอบท่ีได้มักจะ
เป็นชื่อคน  โดยมีรูปแบบโครงสร้างประโยคต่อไปนี้ 

โครงสร้างประโยคคําถาม Who + verb + object ? 

ตัวอย่าง 

โครงสร้างประโยคคําถาม โครงสร้างประโยคคําตอบ 

A : Who is your teacher ? B : Mrs. Wanpen is my teacher. 

A : Who is cooking cook ? B : My mother is cooking. 

A : Who are these boys ? B : Boonchu and Kasem. 

A : Who sings this song ? B : Nara sings this song. 

 

Whom 
2. Whom มีความหมายว่า “ใคร” เป็น บุรุษสรรพนาม ( Pronoun )  อย่างเดียว  

ใช้ถามถึงบุคคลและใช้เป็นกรรม(object) ของกริยาหรือของบุรพบทในประโยค  
โดยมีรูปแบบโครงสร้างประโยคต่อไปนี้ 

โครงสร้างประโยคคําถาม Whom + helping verb + subject + verb ? 

ตัวอย่าง 

โครงสร้างประโยคคําถาม โครงสร้างประโยคคําตอบ 

A : Whom do they meet ? B : They meet their friends. 

A : Whom did you meet yesterday ? B : I meet Winai. 

A : Whom does she go with ? B : She goes with her mother. 

A : Whom are you speaking to ? B : I am speaking to my friends. 
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Whose   

3. Whose  มีความหมายว่า “ใคร” เป็นได้ทั้ง Adjective            (ใช้
โดยมีนามตามหลัง) และ pronoun (ใช้โดยไม่มีนามตามหลัง) ใช้กับคน

เท่านั้น ใช้เพ่ือถามหาเจ้าของ โดยมีรูปแบบโครงสร้างประโยคต่อไปนี้ 
 

โครงสร้างที่ 1 

โครงสร้างประโยคคําถาม Whose + noun(s) + is / are ….. ? 

ตัวอย่าง 

โครงสร้างประโยคคําถาม โครงสร้างประโยคคําตอบ 

A : Whose car is black? B : It is John’s car. 

A : Whose skirt is that ? B : It is my skirt. 

A : Whose books are in my backpack ? B : They are the boys’ books. 

โครงสร้างท่ี 2 

โครงสร้างประโยคคําถาม 
Whose + noun + do /does + subject +object ? 

ตัวอย่าง 

โครงสร้างประโยคคําถาม โครงสร้างประโยคคําตอบ 

A : Whose book do you borrow ? B : I borrow Somsak’s book. 

A : Whose bicycle does James ride ? B : James rides his bicycle. 

A : Whose cell phone do Jane and Jim use? B : They use their cell phone. 

โครงสร้างท่ี 3 

โครงสร้างประโยคคําถาม 
Whose + is/are + this/that/those/these + noun(s) ? 

ตัวอย่าง 

โครงสร้างประโยคคําถาม โครงสร้างประโยคคําตอบ 

A : Whose is that car ? B :It belongs to Nid./It.’s Nids. 

A : Whose are those dogs ? B : they are Somsak’s dogs. 

A : Whose are these jeans ? B : They belong to James./ They are James? 
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What  
4. What  มีความหมายว่า “อะไร”  
ใช้ถามอาชีพชื่อบุคคล สัญชาติ สิ่งของ เวลา สิ่งที่ชอบ 
ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ วัน วันที่ เดือน โดยมีรูปแบบ
โครงสร้างประโยคต่อไปนี้ 
 
 
 

 

- ใช้ What ถามอาชีพต่างๆ 

โครงสร้างประโยคคําถาม 1. What + (is/are) + subject ? 
2. What + (do/does) + subject + do ? 

ตัวอย่าง 

โครงสร้างประโยคคําถาม โครงสร้างประโยคคําตอบ 

A : What is your father ? B : He is a farmer. 

A : What are you ? B : I am a student. 

A : What is Ms.Paweena ? B : She is an English teacher. 

A : What does Manop do ? B : He is a policeman. 

A : What do your parents do ? B : They are farmers 

A : What do you do ? B : I am a teacher. 
 

- ใช้ What ถามช่ือบุคคล 

โครงสร้างประโยคคําถาม 
What + (is/are) + (your/his/her) + name ? 

ตัวอย่าง 

โครงสร้างประโยคคําถาม โครงสร้างประโยคคําตอบ 

A : What is your name ? B : My name is Paweena. 

A : What is his name ? B : His name is Manop. 

A : What are their names ? B : Their names are Pee and Dee. 
 



[���������	
�] ���
 41 

 

ใช้ What ถามสัญชาติ 

โครงสร้างประโยคคําถาม 
What + (is/are) +(your/his/her/their)+ nationality ? 

ตัวอย่าง 

A : What is your nationality ? B : I am Thai. 

A : What is his nationality ? B : He is Thai. 

A : What is her nationality ? B : She is Thai. 

A : What are their nationality ? B : They are Japanese. 
 

ใช้ What ถามเกี่ยวกับสิ่งของ 

โครงสร้างประโยคคําถาม 
What + (is/are) + (this/that/those/these) ? 

ตัวอย่าง 

โครงสร้างประโยคคําถาม โครงสร้างประโยคคําตอบ 

A : What is this ? B : It is my pen. 

A : What is that ? B : It is a book. 

A : What are these ? B : (These)They are new computers. 

A : What are those ? B : (Thoes)They are his books. 
 

ใช้ What ถามเกี่ยวกับเวลา 

โครงสร้างประโยคคําถาม 1. What + time + is + it ? 
2. What + is + the time ? 

ตัวอย่าง 

โครงสร้างประโยคคําถาม โครงสร้างประโยคคําตอบ 

A : What time is it ? B : It is seven o’clock. 

A : What is the time ? B : ten O five (10:05) 
Ten to five (4:50) 
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ใช้ What ถามเกี่ยวกับสิ่งของที่ชอบ 

โครงสร้างประโยคคําถาม 
What + noun(s) + (do/does) +subject+ verb ? 

ตัวอย่าง 

โครงสร้างประโยคคําถาม โครงสร้างประโยคคําตอบ 

A : What colour do you like ? B : I like red. 

A : What Thai food does Jim like ? B : He likes Tom Yam Koong. 

A : What is your favourite fruit ? B : I like bananas. 
 
 

 -  ใช้ What ถามที่อยู่ ถาม e - mail 

โครงสร้างประโยคคําถาม 
What + is + (your/his/her) + (address/e-mail address ? 

ตัวอย่าง 

โครงสร้างประโยคคําถาม โครงสร้างประโยคคําตอบ 

A : What is your address ? B : It is 10 Sukumwit Road,Bangkok. 

A : What is Malee’s address? B : It is 10 Moo 4, Tambon Nai Muang, 
Amphoe Muang, Surin (32000). 

A : What is your e-mail address ? B : It is vee_123@hotmail.com 

A : What is his e-mail address ? B : It is ooo_ooo@yahoo.com 
 

ใช้ What ถามเบอร์โทรศัพท์ 

โครงสร้างประโยคคําถาม 
What + is + (your/his/her) + telephone number ? 

ตัวอย่าง 

โครงสร้างประโยคคําถาม โครงสร้างประโยคคําตอบ 

A : What is your telephone number ? B : It is 044-512282. 

A : What is his telephone number ? B : It is 088-0981256. 
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ใช้ What ถามวัน วันท่ี เดือน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Where  

5. Where  มีความหมายว่า “ที่ไหน” เป็น Adverb อย่างเดียว ใช้ถามเม่ือต้องการทราบเก่ียวกับสถานที่ 
ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ หรือที่ที่จะไปถึงไปสู่ เวลาตอบจะต้องตอบเป็นชื่อของสถานท่ีต่างๆ เช่น ชื่อถนน ชื่อเมือง ชื่อ

ประเทศ ฯลฯ และที่สําคัญจะต้องมีคําบุพบท (preposition) โดยมีรูปแบบโครงสร้างประโยคต่อไปนี้ 
โครงสร้างประโยคคําถาม 1. Where + (is/are/am) + subject ? 

2. Where + do/does + subject + verb ? 

ตัวอย่าง 

โครงสร้างประโยคคําถาม โครงสร้างประโยคคําตอบ 

A : Where is Muang Surin School ? B : It is in Surin. 

A : Where are the students ? B : They are in the classroom. 

A : Where are you going ? B : I am going to school. (I’m going to...) 

A : Where do you live ? B : I live in Thailand. 

A : Where does Pam come from ? B : She comes from Japan. 

A : Where do they work ? B : They work in a garden. 

A : Where do you meet him ? B : I meet him at school. 

โครงสร้างประโยคคําถาม  : ถามวัน 
 
โครงสร้างประโยคคําถาม  : ถามวันที่ 
 
โครงสร้างประโยคคําถาม  : ถามเดือน 

1. What day is today ? 
2. What day is it ? 
1. What is the date ? 
2. What is the date today ? 
1. What month is this month ? 
2. What month is it ? 

ตัวอย่าง 

โครงสร้างประโยคคําถาม โครงสร้างประโยคคําตอบ 

A : What day is today ? B : It is Sunday. 

A : What day is it ? B : It is Wednesday. 

A : What is the date ? B : 18th of July./July 18th 

A : What is the date today ? B : It is 18th July. 

A : What month is this month ? B : It is January, February,  March. 

A : What month is it ? B : It is January,  February, March. 
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When 

6. When  มีความหมายว่า “เมื่อไร” เป็นได้ Adverb อย่างเดียว ใช้ถามเม่ือต้องการทราบ
เกี่ยวกับเวลา แต่ไม่ได้เจาะจงเวลาเหมือนกับการใช้ประโยคคําถาม “What time” เวลาตอบ
อาจจะตอบเป็นวัน วันที่ เดือน ปี หรืออาจจะเป็นเวลา จากนาฬิกาก็ได้ โดยมีรูปแบบโครงสร้าง
ประโยคต่อไปนี้ 

โครงสร้างประโยคคําถาม When + (กริยาชว่ย) + subject + กริยาอื่น…….?

ตัวอย่าง 

โครงสร้างประโยคคําถาม โครงสร้างประโยคคําตอบ 

A : When is your birthday ? B : It is in July. 
B : It is in the summer. 
B : It is on 21st of July. 

A : When is the meeting ? B : It is on Monday morning. 

A : When are you coming here ? B : I am coming here next month. 

A : When do they go to school ? B : They go to school at 6.30. 

A : When do you get up ? B : I get up at 5.30. 

A : When will you start to read for test ? B : I will start tomorrow night. 

Why  

7. Why  มีความหมายว่า “ทําไม”  หรือ “เพราะอะไร” ใช้ถามเมื่อต้องการทราบเหตุผล  
สาเหตุ หรือจุดประสงค์ เวลาตอบต้องใช้คําว่า Because ซึ่งมีความหมายว่า “เพราะว่า”   
หรือ “เนื่องจาก”  หรือ in order to, to, so as to, หรือ for ตัวใดตัวหนึ่ง  
โดยมีรูปแบบโครงสร้างประโยคต่อไปนี้ 

โครงสร้างประโยคคําถาม 
1. Why + (is/are) + noun/pronoun + adjective ? 
2. Why + do/does + subject + verb + object ?  

ตัวอย่าง 

โครงสร้างประโยคคําถาม โครงสร้างประโยคคําตอบ 

A : Why are you late ? B : I am late because the traffic is very heavy. 

A : Why is he sad ? B : He is sad because his mother is sick. 

A : Why do you like Lisa ? B : I like her because she is beautiful. 

A : Why did you go to the bookshop ? B : I went there to buy a book. 

A : Why don’t you go with her ? B : I don’t go with her because I am not free. 

A : Why did he go to the office ? B : He went there for work. 
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  Which  

8. Which  มีความหมายว่า อันไหน คนไหน สิ่งไหน ฯลฯ  ใช้ถามได้ทั้งคน สัตว์
และสิ่งของต่างๆ เวลาตอบให้เลือกตอบอย่างใดอย่างหนึ่ง  

 

 

 

การ
ใช้ 

On
e/
On
es 

              One/Ones เป็นคําสรรพนามท่ีใช้แทนคํานามท่ีกล่าวถึงแล้วครั้งหนึ่งและคํานามนั้นต้องเป็น
คํานามท่ีสามารถนับได้ โดยมีวิธีใช้ดังนี้ 
 
               One ใช้แทนคํานามนับได้ในรูปเอกพจน์ มีความหมายว่า คนหนึ่งคน สัตว์หนึ่งตัว สิ่งของหนึ่ง
อัน  เช่น 
I have a bike but it is an old one. (I have a bike but it is an old  bike) 
จากตัวอย่าง จะใช้ one แทน bike ซึ่งถูกกล่าวถึงในประโยคแรก 
 
               Ones ใช้แทนคํานามนับได้ในรูปพหูพจน์ มีความหมายว่า คนหลายคน สัตว์หลายตัว สิ่งของ
หลายอัน  เช่น 
There are tall boys at the blackboard. There are fat ones at the table. 
จากตัวอย่าง จะใช้ ones แทน boys ซ่ึงถูกกล่าวถึงในประโยคแรก 
 
 
 
 
 

โครงสร้างประโยคคําถาม 1. Which + helping verb + …………. ? 
2. Which + nouns + helping verb + ………. ? 

ตัวอย่าง 

โครงสร้างประโยคคําถาม โครงสร้างประโยคคําตอบ 
A : Which is his friend, a boy or a girl ? B : A girl. 

A : Which is his, a green bike or a red bike ? B : The red bike. 

A : Which do you like, blue or red  ? B : I like red. 

A : Which elephant do you like ? B : I like the pink one. 

A : Which shoes are John’s, pink or brown ? B : The brown ones. 

A : Which car will you buy for my birthday ? B : The brown ones. 

ข้อสังเกต : การตอบประโยคคําถามที่ผู้ถามต้องการให้ผูต้อบเลือกเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  
ผู้ตอบมักจะใช้คําสรรพนาม one/ones แทนคําที่เลือกเสมอ เพราะคํานามนั้นจะถูกระบุถึงคร้ังแรกในประโยคคําถาม 
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How  
9. How  มีความหมายว่า อย่างไร เท่าใด แค่ไหน ใช้ถามเพื่อต้องการทราบถึงวิธีการ ลักษณะของบุคคล  
ถามอายุ ความสูง น้ําหนัก ความยาว ระยะทาง โดยมีรูปแบบโครงสร้างประโยคต่อไปนี้ 
-  ใช้ How ใช้ถามวิธีการ 

โครงสร้างประโยคคําถาม How + do/does + subject + verb ? 
ตัวอย่าง 

โครงสร้างประโยคคําถาม โครงสร้างประโยคคําตอบ 

A : How do you go to school ? B : I go to school by bus/on foot. 

A : How does Tata Young sing ? B : She sings beautifully. 

A : How do Jim and Jane run ? B : They run slowly. 
 

ใช้ How ตามด้วยคํา adjective ใช้ถามอายุ ความสูง น้ําหนัก ความยาว ระยะทาง 

โครงสร้างประโยคคําถาม 
How + adjective + verb to be + subject ? 

ตัวอย่าง 

โครงสร้างประโยคคําถาม โครงสร้างประโยคคําตอบ 

ถามอายุ A : How old are you ? 
A : How old is Jim ? 
A : How old are those babies ? 

B : I am 18 years old. 
B : He is 18 years old. 
B : They are 7 months old. 

ความสูง A : How tall are you ? 
A : How tall is your mother ? 

B : I am 1 m. and 60 cm. tall. 
B : She is 156 cm. 

น้ําหนัก A : How heavy is Suchada ? 
A : How heavy are you ? 

B : She is 70 kilos. 
B : I am 45 kilos. 

ความยาว A : How long is a ruler ? B : It is 12 inches long. 

ระยะทาง A : How far is it from here to Suchai ? B : It is about 24 km. 

ใช้ How ถามเกี่ยวกับสุขภาพ 

โครงสร้างประโยคคําถาม How + is/are + subject ? 
ตัวอย่าง 

โครงสร้างประโยคคําถาม โครงสร้างประโยคคําตอบ 

A : How are you ? B : I am very well. 

A : How is your wife ? B : She is fine. 
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How ใช้กับ many เพ่ือถามว่าบุคคลนั้นมีสมาชิก มีสัตว์เลี้ยงหรือสิ่งของต่างๆ จํานวนเท่าใด 

โครงสร้างประโยคคําถาม 
How many + nouns + do/does + subject + verb  ? 

ตัวอย่าง 

โครงสร้างประโยคคําถาม โครงสร้างประโยคคําตอบ 

A : How many sisters do you have ? B : I have one sister. 

A : How many apples does your mom buy? B : She buys four apples. 
 

How ใช้กับ many เพ่ือถามจํานวนคน ส่ิงของ หรือสัตว์ว่ามีจํานวนเท่าใด 

โครงสร้างประโยคคําถาม 
How many nouns + are there + complement  ? 

ตัวอย่าง 

โครงสร้างประโยคคําถาม โครงสร้างประโยคคําตอบ 

A : How many students are there in this class ? B : There are 34 students. 

A : How many people are there in your family ? B : There are 9 in my family. 
 

How ใช้กับ much เพ่ือถามจํานวนสิ่งของท่ีนับไม่ได้ 
โครงสร้างประโยคคําถาม 

How much + uncountable noun + do/does + subject + verb  ? 
ตัวอย่าง 

โครงสร้างประโยคคําถาม โครงสร้างประโยคคําตอบ 
A : How much coffee do you drink a day ? B : I drink only one cup a day. 

    I drink only a cup a day. 
A : How much money does she have ? B : She has a lot of money. 

 

How ใช้กับ much เพ่ือถามราคาของสิ่งต่างๆ 
โครงสร้างประโยคคําถาม 

How much + is/are + noun  ? 
ตัวอย่าง 

โครงสร้างประโยคคําถาม โครงสร้างประโยคคําตอบ 
A : How much is this shirt ? B : It is 400 baht. 
A : How much are these shoes ? B : They are 600 baht. 
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สรุปการตั้งคําถามแบบ    Wh – Question ? 

 Wh – Question เป็นคําที่ใช้ขึ้นต้นประโยคคําถาม เพ่ือต้องการทราบข้อมูลหรือเรื่องราว 
ท่ีผู้ถามต้องการทราบ คําถามประเภทนี้เราเรียกว่า Information Questions ส่วนมาก  
จะขึ้นต้นด้วย Wh ซึ่งแต่ละตัวจะใช้คําถามเพ่ือต้องการทราบข้อมูลท่ีแตกต่างกันและ                 

ใช้เมื่อต้องการคําตอบท่ีเป็นข้อมูลหรือข้อเท็จจริง เราจะไม่ตอบด้วย Yes หรือ No 
Wh – Question มีท้ังหมด 9 ตัว คือ 
- What ใช้ถามเกี่ยวกับสิ่งของ ชื่อ อาชีพ  สัญชาติ เวลา สิ่งที่ชอบ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

  วัน วันที่ เดือน ปี  

- Where ใช้ถามเก่ียวกับสถานท่ี 

- When ใช้ถามเกี่ยวกับเวลา 

- Why ใช้ถามเพ่ือต้องการทราบเหตุผล 

- Who ใช้ถามเพ่ือต้องการทราบเก่ียวกับบุคคล 

 - Whose ใช้ถามหาเจ้าของ 

- Whom ใช้ถามเพ่ือต้องการทราบเกี่ยวกับบุคคล แต่บุคคลนั้นต้องทําหน้าที่เป็นกรรม 

- Which ใช้ถามเพื่อให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง 

- How ใช้ถามเก่ียวกับลักษณะ ถามอายุ ถามอาการ ถามสุขภาพ ฯลฯ 
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ตารางคําท่ีใช้แสดงคําถามและความหมาย 
 

คําท่ีใช้แสดงคําถาม 

Who ใคร What อะไร Why ทําไม 

Whom ใคร Where ท่ีไหน Which สิ่งไหน/อันไหน 

Whose ของใคร When เมื่อไร How อย่างไร 

 

 

 
 


